

AB 181

AB 181 là gì?

AB 181 là một dự luật hội đồng cung cấp cho học sinh bị khuyết tật nhận thức đáng kể một cách thức để đạt được bằng cấp trung học phổ thông. Đây còn được biết đến là lộ trình nhận bằng thay thế.

Lộ trình nhận bằng thay thế khác chứng chỉ hoàn thành như thế nào?

Lộ trình nhận bằng thay thế được thiết kế phù hợp với các tiêu chuẩn của tiểu bang và theo chương trình học đáp ứng yêu cầu tối thiểu của tiểu bang. Sau khi hoàn thành chương trình học được thiết kế phù hợp tiêu chuẩn tiểu bang để thỏa mãn yêu cầu về khóa học trên toàn tiểu bang, cơ quan giáo dục địa phương (LEA) phải trao cho học sinh đủ điều kiện bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Yêu cầu của chứng chỉ hoàn thành linh hoạt hơn và có liên quan đến mục tiêu IEP của học sinh chứ không chỉ trói buộc vào tiêu chuẩn của tiểu bang.

Tại sao lại xây dựng dự luật AB 181?

Lộ trình nhận bằng thay thế đảm bảo học sinh bị khuyết tật nhận thức đáng kể có cơ hội đạt được bằng cấp để có thể tiếp tục học lên cao và/hoặc tìm việc làm sau khi tốt nghiệp trung học. Ví dụ: Nhiều công ty yêu cầu có bằng cấp và cách này sẽ giúp học sinh tìm được việc.

Ai sẽ đủ điều kiện theo lộ trình học bằng thay thế?

Học sinh có IEP và tham gia Bài Đánh Giá Thay Thế của California (CAA) vào lớp 11 và hoàn thành các khóa học đáp ứng các yêu cầu tối thiểu tại California (*Luật Giáo Dục CA Mục 51225.3*).

Có thời hạn quyết định chọn học bằng thay thế không?

Có. Đội ngũ IEP phải quyết định và thông báo cho phụ huynh/người giám hộ về việc học sinh có IEP có đủ điều kiện nhận bằng trung học theo lộ trình nhận bằng thay thế không.

Lời khuyên cho phụ huynh: Thảo luận các tùy chọn tại cuộc họp IEP của lớp 8.

Học sinh theo lộ trình này có còn đủ điều kiện sử dụng các dịch vụ của khu học chánh đến khi 22 tuổi không?

Có. Học sinh tốt nghiệp theo lộ trình này tiếp tục có quyền theo học chương trình giáo dục công miễn phí phù hợp (FAPE) đến tuổi 22. Khu học chánh vẫn là nguồn lực hỗ trợ chung cho học sinh trong các trường hợp này phải không?

Khi nào sử dụng được tùy chọn này?

Một cá nhân có nhu cầu đặc biệt và đang học lớp 9 trong năm học 2022-2023 hoặc muộn hơn sẽ đủ điều kiện theo lộ trình nhận bằng thay thế. Các học sinh/gia đình có nhu cầu có thể liên hệ với các cơ quan giáo dục địa phương và/hoặc đội ngũ IEP của họ và tiếp tục hợp tác với nhóm lập kế hoạch IPP của họ để thảo luận các mục tiêu sau tốt nghiệp trung học hoặc việc làm.

Thông Tin Bổ Sung về AB 181 và Cân Nhắc Nghiên Cứu Độc Lập:

AB 181: Giáo Dục Đặc Biệt và Nghiên Cứu Độc Lập - Pháp Luật, Quy Định và Chính Sách (Sở Giáo Dục CA)